

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TEXAS

BẢO HIỂM: Có hiệu lực vào [ngày giấy chứng nhận có hiệu lực] Căn cứ vào chương 503 [tên chủ sử dụng lao động] UT Arlington đã được Bộ Quản Lý Bồi Thường cho Người Lao Động (Bộ Quản Lý) thuộc Cơ Quan Bảo Hiểm Texas chứng nhận là chủ sử dụng lao động tự cung cấp bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong trường hợp thủng tích liên quan đến công việc hoặc bệnh nghề nghiệp. Các yêu cầu bảo hiểm về thủng tích hoặc bệnh nghề nghiệp xảy ra ngay hoặc sau ngày đôi sẽ được giải quyết bởi [tên nhà quản lý bên thứ ba] UT System. Người lao động hay người hành động thay cho người lao động phải thông báo cho chủ sử dụng lao động biết về thủng tích hoặc bệnh nghề nghiệp không quá 30 ngày sau ngày thủng tích xảy ra hoặc ngày người lao động biết hoặc đáng lẽ biết về bệnh nghề nghiệp, trừ khi Bộ Quản Lý xác định có lý do chính đáng cho việc không thông báo kịp thời. Chủ sử dụng lao động của quý vì được yêu cầu phải cung cấp cho quý về thông tin về bảo hiểm bằng văn bản khi quý vì được thuê hoặc bất cứ khi nào chủ sử dụng lao động bắt đầu được bảo hiểm hoặc ngừng được bảo hiểm bởi bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

SỰ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: Bộ Quản Lý sẽ cung cấp các thông tin miễn phí về cách nộp yêu cầu bồi thường cho người lao động. Nhân viên của Bộ Quản Lý sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vì đưa ra về bồi thường cho người lao động và xử lý bất kỳ yêu cầu nào đối với việc giải quyết tranh chấp về yêu cầu bảo hiểm. Quý vì có thể nhận được sự hỗ trợ này bằng cách liên hệ đến văn phòng cơ sở của Bộ Quản Lý tại địa phương quý vì hoặc gọi số 1-800-252-7031. Văn Phòng Tỵ Vấn Người Lao Động Bị Thủng Tích (OIEC) cũng hỗ trợ miễn phí cho người lao động bị thủng tích và sẽ giải thích cho quý vì về quyền và trách nhiệm của mình theo Đạo Luật Bồi Thường cho Người Lao Động. Quý vì có thể nhận được sự hỗ trợ của OIEC bằng cách liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của OIEC trong văn phòng cơ sở của Bộ Quản Lý tại địa phương quý vì hoặc gọi số 1-866-EZE-OIEC (1-866-393-6432).

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CHO CÁC VI PHẠM VỀ AN TOÀN: Bộ Phận có số điện thoại miễn phí 24 giờ để báo cáo về các điều kiện không an toàn tại nơi làm việc mà có thể vi phạm luật sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Luật nghiêm cấm chủ sử dụng lao động đình chỉ, chấm dứt hoặc phân biệt đối xử bất kỳ người lao động nào vì lý do người này đã báo cáo coi thường chửi về vi phạm sức khỏe hoặc an toàn nghề nghiệp. Liên lạc Bộ Quản Lý tại số 1-800-452-9595.